

Số: 12/BC - HĐND

*Nam Định, ngày 19 tháng 4 năm 2021*

**BÁO CÁO**  
**Công tác nhiệm kỳ của Ban Pháp chế HĐND tỉnh**  
**Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định, Quy chế hoạt động của HĐND; Ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

**I. TỔ CHỨC CỦA BAN PHÁP CHẾ**

Tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh đã bầu lãnh đạo Ban Pháp chế gồm Trưởng ban và một Phó Trưởng ban hoạt động chuyên trách. Trên cơ sở đề xuất của Trưởng Ban Pháp chế, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết phê chuẩn danh sách ủy viên của Ban Pháp chế HĐND gồm 7 người là lãnh đạo chủ chốt của các ngành, địa phương. Đến nay Ban Pháp chế còn 08 thành viên (gồm Trưởng ban và một Phó Trưởng ban hoạt động chuyên trách, 6 ủy viên kiêm nhiệm; trong nhiệm kỳ có một ủy viên chuyên công tác và thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh).

**II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC**

**1. Thực hiện trách nhiệm theo quy định của luật**

*a) Việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác*

Ban Pháp chế thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Pháp chế đã xây dựng Chương trình công tác toàn khóa trong đó xác định nhiệm vụ thường xuyên hàng năm, nội dung giám sát và dự kiến những hoạt động phối hợp với các cơ quan liên quan.

Hàng năm, căn cứ vào chương trình giám sát của HĐND tỉnh, chương trình giám sát năm và kế hoạch công tác hàng quý, hàng tháng của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Pháp chế xây dựng chương trình giám sát năm và kế hoạch công tác cụ thể của Ban, làm cơ sở để Ban triển khai các hoạt động.

Để bảo đảm thiết thực, hiệu quả trong hoạt động giám sát, chương trình giám sát đã chú trọng trong việc lựa chọn chuyên đề, cân nhắc kỹ, quyết định chọn những vấn đề cần tập trung giám sát, ưu tiên tập trung giám sát các vấn đề bức xúc, nổi cộm, được nhiều cử tri quan tâm thuộc lĩnh vực pháp chế.

*b) Hoạt động giám sát thường xuyên trước mỗi kỳ họp*

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, trong nhiệm kỳ Ban Pháp chế đã chủ trì thẩm tra 26 đề án, dự thảo Nghị quyết; thẩm tra 115 báo cáo gồm: báo cáo công tác nhiệm kỳ, các báo cáo 6 tháng và hàng năm của UBND tỉnh về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, về công tác phòng, chống tham nhũng, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; các báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh trình tại các kỳ họp thường lệ, kỳ họp cuối nhiệm kỳ của HĐND tỉnh.

Qua hoạt động thẩm tra, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã nhìn nhận, đánh giá khách quan, công tâm đối với các báo cáo trình tại kỳ họp HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực pháp chế, giúp HĐND tỉnh có thêm thông tin, làm cơ sở xem xét, đánh giá chính xác đối với các báo cáo của UBND tỉnh và các cơ quan thuộc khối nội chính của tỉnh. Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã xem xét và đánh giá về sự cần thiết phải ban hành, tính hợp pháp, sự phù hợp với tình hình thực tế và tính khả thi của các đề án, dự thảo nghị quyết, nêu kiến nghị để cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, hoàn thiện dự thảo trước khi trình HĐND tỉnh và nêu quan điểm cụ thể trong báo cáo thẩm tra để HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Trong nhiệm kỳ, tất cả các nghị quyết của HĐND tỉnh do Ban Pháp chế thẩm tra đều không để xảy ra sai sót, bảo đảm khả thi, hiệu quả khi triển khai thực hiện.

Trên cơ sở kết quả thẩm tra, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã kiến nghị với UBND tỉnh và các cơ quan chức năng một số nội dung quan trọng, nổi bật như:

- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật để trình tại kỳ họp HĐND tỉnh bảo đảm đầy đủ nội dung theo đúng quy định tại Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015.

- Kiến nghị các ngành, các cấp, các đơn vị sự nghiệp công lập đẩy mạnh

việc thực hiện tinh giản biên chế theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương với lộ trình hợp lý.

- Kiến nghị bố trí nguồn kinh phí lắp đặt bổ sung hệ thống camera tại các khu vực quan trọng để phục vụ hiệu quả cho công tác phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

- Kiến nghị các cơ quan liên quan kịp thời áp dụng biện pháp để ngăn chặn, xử lý vi phạm trong hoạt động đấu giá, đấu thầu; chấn chỉnh việc để lọt thông tin về các cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá, đấu thầu; việc định giá sàn đối với tài sản đấu giá cần sát với giá thị trường.

- Thống nhất thời điểm lấy số liệu báo cáo của cơ quan Công an, VKSND TAND và Cục THADS tỉnh, qua đó đánh giá đúng diễn biến về tình hình tội phạm, kết quả giải quyết các loại án của các cơ quan tiến hành tố tụng.

*c) Hoạt động giám sát chuyên đề*

Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã lựa chọn và triển khai giám sát 05 chuyên đề gồm: “Bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động vận tải hành khách công cộng theo tuyến cố định, xe buýt và xe taxi trên địa bàn tỉnh”, “Việc áp dụng án treo của ngành Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định”, “Việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố”, “Tình hình tổ chức và thực hiện nhiệm vụ thanh tra của Thanh tra tỉnh và thanh tra sở thuộc UBND tỉnh Nam Định”, “Việc chấp hành pháp luật của một số cơ quan, tổ chức trong hoạt động hỗ trợ tư pháp trên địa bàn tỉnh Nam Định”.

Trong quá trình giám sát, Ban tăng cường xem xét thực tế, tổ chức giám sát tại cơ sở, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách. Ban mời những cán bộ am hiểu sâu về từng lĩnh vực tham gia đoàn giám sát, phối hợp chặt chẽ với MTTQ khi giám sát các vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân nhằm phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, bảo đảm hiệu quả của các hoạt động giám sát.

Thông qua hoạt động giám sát chuyên đề, Ban Pháp chế đã kiến nghị 59 vấn đề đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh nhằm góp phần thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành và bảo đảm thực thi nghiêm luật pháp. Nổi bật như các kiến nghị:

- Kiến nghị lãnh đạo TAND hai cấp và các thẩm phán xem xét một cách toàn diện, khách quan, hạn chế việc xử dưới mức thấp nhất của khung hình phạt đồng thời cho bị cáo hưởng án treo đối với những trường hợp phạm tội “Có ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo Khoản 3 Điều 104 (có khung hình phạt từ 5 năm đến 15 năm), tội “Cướp tài sản” theo Khoản 2 Điều 133 (có khung hình phạt từ 7 năm đến 15 năm) Bộ luật hình sự năm 1999. Trên thực tế, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đã “lưu ý” việc áp dụng án treo đối với những trường hợp Tòa án xử dưới mức thấp nhất của khung hình phạt và phải trong khung liền kề nhẹ hơn của điều luật “là đã thể hiện chính sách khoan hồng” đối với bị cáo (quy định tại Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐTP ngày 06/11/2013).

- Kiến nghị VKSND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, sớm xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp liên ngành mới thay thế Quy chế số 01/QC-LN ngày 14/8/2015 để phù hợp với các quy định hiện hành; nghiên cứu đề xuất và phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành văn bản chỉ đạo tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 25/5/2015 về công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố để đáp ứng tốt yêu cầu công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và phù hợp với quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

- Kiến nghị các cơ quan điều tra của Công an nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân hai cấp và các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra có giải pháp cụ thể khắc phục các tồn tại, hạn chế trong việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố và kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, như: tiếp nhận chưa đầy đủ mọi tố giác, tin báo tội phạm; giải quyết tin báo tội phạm không đúng thẩm quyền; chưa thực hiện đúng quy trình, thủ tục giải quyết tin báo, tố giác tội phạm đối với những trường hợp người thực hiện hành vi phạm tội có thể được miễn trách nhiệm hình sự; chưa bảo đảm quy trình, thủ tục và thời hạn giải quyết khiếu nại; vi phạm về thời hạn giải quyết tin báo, tố giác tội phạm; chưa kịp thời thông báo kết quả giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố cho người báo tin, tố giác và các cơ quan liên quan.

- Kiến nghị Thanh tra tỉnh thực hiện nghiêm chức năng quản lý nhà nước về hoạt động thanh tra, nhất là trong việc hiệp y bổ nhiệm Chánh, Phó Chánh Thanh tra các sở; hướng dẫn, kiểm tra các sở trong xây dựng, lưu trữ hồ sơ, tài liệu thanh tra theo quy định; thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức; đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng công tác, bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh, nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

- Kiến nghị Sở Tư pháp tăng cường công tác quản lý đối với các hoạt động hỗ trợ tư pháp, nhất là các hoạt động đã thực hiện xã hội hóa nhằm phòng ngừa vi phạm trong tổ chức và hoạt động của các tổ chức và cá nhân trong các lĩnh vực này.

- Kiến nghị Công an tỉnh tăng cường thanh tra, tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở và xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm an toàn giao thông, xử lý kiên quyết việc dừng, đỗ, đón, trả khách trái phép tại một số nút giao thông trên các Quốc lộ như: khu vực Big C, ngã tư Đệ Tứ, khu vực cầu Vĩnh Giang (cầu Đá), khu vực chân cầu Lạc Quần (phía huyện Xuân Trường), ngã ba Cát Đằng (huyện Ý Yên).

- Kiến nghị Sở Giao thông vận tải tích cực áp dụng các biện pháp để khẩn trương khôi phục hoạt động của tuyến xe buýt (TP. Nam Định - cầu Vĩnh Tứ, Ý Yên), để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm tần suất hoạt động và nâng cao chất lượng xe đối với tuyến xe buýt (TP. Nam Định - Cầu Bo, Ý Yên).

Các cơ quan, đơn vị được kiến nghị đã tiếp thu nghiêm túc các ý kiến, kiến nghị của Ban để điều chỉnh, bổ sung các nhận định, đánh giá trong báo cáo và xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác phù hợp, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các nội dung được giám sát.

Từ hoạt động giám sát, một số vấn đề nổi cộm, bức xúc đã được các thành viên Ban Pháp chế chất vấn đối với người đứng đầu các cơ quan có thẩm quyền tại kỳ họp HĐND tỉnh. Trong đó có nhiều vấn đề đã được cơ quan quản lý tiếp thu, khắc phục, đã góp phần tăng cường công tác quản lý điều hành của UBND các cấp.

## **2. Thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Thường trực HĐND tỉnh**

*a) Giúp Thường trực HĐND tỉnh tổ chức thực hiện các hoạt động giám sát chuyên đề*

Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã giúp Thường trực HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai các hoạt động giám sát của Thường trực HĐND tỉnh và xây dựng báo cáo kết quả giám sát đối với 02 chuyên đề về “Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân” và “Công tác quản lý nhà nước đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện trên địa bàn tỉnh”; chủ trì phối hợp cùng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh giúp Thường trực HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các hoạt động giám sát của Thường trực HĐND tỉnh và xây dựng báo cáo kết quả giám sát đối với 02 chuyên đề về Tình hình quản lý và hoạt động của các cơ sở giáo dục phổ thông công lập và giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh. Các chuyên đề do Ban Pháp chế tham mưu, giúp việc đều đạt kết quả tốt và được Thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao.

Theo yêu cầu của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Pháp chế cử một số thành viên tham gia các đoàn giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh.

*b) Giúp Thường trực HĐND tỉnh giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo*

Ban Pháp chế giúp Thường trực HĐND tỉnh theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân: chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND tỉnh giúp Thường trực HĐND, đại biểu HĐND tỉnh xem xét, xử lý 457 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, trong đó: chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết 437 đơn; ban hành văn bản hướng dẫn công dân đối với 11 trường hợp công dân có đơn gửi tới Thường trực HĐND tỉnh; còn lại là các đơn trùng lặp, nặc danh, không đủ điều kiện xử lý được quản lý, theo dõi đúng quy định.

Để phục vụ cho việc xử lý đơn, Ban Pháp chế đã tổ chức khảo sát trực tiếp 01 vụ việc và thu thập thông tin, tài liệu liên quan khi nhận được đơn của công dân để có cơ sở nhận định chính xác, giúp Thường trực HĐND tỉnh xử lý đơn, đôn đốc việc giải quyết đơn của công dân đúng quy định và hiệu quả hoặc ban hành văn bản hướng dẫn công dân thực hiện khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đúng quy định của pháp luật.

Trong nhiệm kỳ, Ban Pháp chế đã giúp Thường trực HĐND đôn đốc một số cơ quan trong việc giải quyết đơn của công dân do Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến; tổ chức giám sát việc giải quyết đối với 09 vụ việc khiếu nại, tố cáo

của công dân. Sau giám sát, đã xây dựng báo cáo kết quả giám sát trình Thường trực HĐND tỉnh và gửi các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để tiếp thu, thực hiện. Sau khi Ban Pháp chế giám sát, tình hình xử lý KNTC có chuyển biến tốt, đa số các vụ việc công dân đã chấm dứt gửi đơn về Thường trực HĐND tỉnh, có một số vụ việc được giải quyết dứt điểm.

*c) Thẩm tra báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri*

Ban Pháp chế đã tiến hành thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết kiến nghị cử tri để Thường trực HĐND tỉnh giám sát và báo cáo kết quả giám sát với HĐND tỉnh tại các kỳ họp thường lệ theo quy định; giúp Thường trực HĐND tỉnh theo dõi kết quả thực hiện kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh, kết quả thực hiện của người trả lời chất vấn, kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh (thuộc lĩnh vực pháp chế).

### **3. Công tác chuẩn bị kỳ họp và tham gia xây dựng các nội dung trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh**

Trước các kỳ họp HĐND tỉnh, lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã chủ động nghiên cứu, đóng góp ý kiến với UBND tỉnh và cơ quan chủ trì soạn thảo báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết khi được mời dự họp hoặc được lấy ý kiến để cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu tiếp thu, chỉnh sửa cho phù hợp, đúng pháp luật trước khi trình kỳ họp HĐND tỉnh.

Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh đã tích cực tham gia các hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, đóng góp các ý kiến thiết thực, cụ thể trong công tác chuẩn bị kỳ họp HĐND tỉnh.

Lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tích cực phối hợp với Văn phòng HĐND tỉnh trong việc chuẩn bị các nội dung của các kỳ họp HĐND tỉnh.

Thông qua các hoạt động khảo sát, giám sát, Ban Pháp chế đã tổng hợp các kiến nghị, báo cáo những vấn đề còn vướng mắc và đề xuất với Thường trực HĐND chuyển đến UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn có trách nhiệm để trả lời, giải trình làm rõ.

### **4. Các hoạt động khác**

Ngoài hoạt động chính là giám sát, thẩm tra, Ban Pháp chế đã tham gia tích cực và hiệu quả vào một số hoạt động khác như:

Nghiên cứu, đóng góp ý kiến xây dựng luật và một số văn bản quy phạm pháp luật theo đề nghị của các bộ, ngành Trung ương và Đoàn ĐBQH tỉnh; tham gia góp ý vào các dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh trước khi trình tại kỳ họp HĐND tỉnh.

Tham gia các Hội nghị, hội thảo do Viện Nghiên cứu lập pháp, Ban Công tác đại biểu Quốc hội, Trường Chính trị Trường chính tỉnh Nam Định tổ chức.

Theo yêu cầu của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Pháp chế đã cử lãnh đạo Ban làm giảng viên tại 04 lớp tập huấn cho đại biểu HĐND cấp huyện do Sở Nội vụ chủ trì tổ chức và các lớp tập huấn cho đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã do Thường trực HĐND các huyện Ý Yên, Trực Ninh, Nghĩa Hưng và Hải Hậu tổ chức.

Ban Pháp chế đã giám sát 415 nghị quyết của HĐND các huyện, thành phố, 62 quyết định của UBND tỉnh, đã ban hành nhiều kiến nghị khắc phục tồn tại, vi phạm đối với HĐND huyện, thành phố. Giúp Thường trực HĐND tỉnh thực hiện việc tự kiểm tra các Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ.

Tiến hành rà soát điều kiện, tiêu chuẩn của 19 nhân sự được UBND tỉnh giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức thành viên UBND tỉnh, báo cáo kết quả với Thường trực HĐND tỉnh.

Tổ chức các Đoàn công tác của Ban Pháp chế đi học tập, trao đổi kinh nghiệm hoạt động tại một số tỉnh miền Tây Nam Bộ và Bắc Trung Bộ.

## **5. Đánh giá chung**

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và những nhiệm vụ do Thường trực HĐND tỉnh giao. Đặc biệt năm 2020, Ban Pháp chế và tập thể lãnh đạo Ban Pháp chế được Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hoạt động giám sát, thẩm tra của Ban có chất lượng tốt và hiệu quả hơn, bước đầu đã định hình được phương châm làm việc, đổi mới phương pháp thẩm tra, giám sát. Một số cơ quan đã nghiêm túc tiếp thu kiến nghị của Ban và triển khai thực hiện. Tổ chức và hoạt động của Ban Pháp chế đảm bảo ổn định, phát huy tốt tinh thần dân chủ, các thành viên đã chủ động, độc lập nghiên cứu, tìm hiểu về các vấn đề thẩm tra, giám sát, không ỉ lại



cho đại biểu chuyên trách, gắn trách nhiệm cá nhân với trách nhiệm tập thể.

### **III. MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ**

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn những tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục như:

- Chưa tổ chức được các cuộc khảo sát thực tế riêng biệt, chuyên sâu để cung cấp thông tin cho thành viên Ban, phục vụ công tác thẩm tra, giám sát của Ban (Các thành viên Ban có được thông tin là do kinh nghiệm và từ hoạt động chuyên môn của mình).

- Có chuyên đề giám sát đã được chuẩn bị công phu, ban hành kế hoạch nhưng do điều kiện khách quan nên không thể tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch<sup>1</sup>.

- Chưa giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát chuyên đề mà Ban đã tổ chức.

- Còn có thành viên Ban chưa sắp xếp được nhiều thời gian để tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban.

### **IV. NHỮNG KINH NGHIỆM RÚT RA TỪ THỰC TIỄN HOẠT ĐỘNG**

Từ thực tiễn trong hoạt động, Ban Pháp chế HĐND tỉnh rút ra một số kinh nghiệm sau đây:

- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, sự phân công, chỉ đạo, điều hòa, phối hợp của Thường trực HĐND tỉnh là yêu cầu tiên quyết để bảo đảm chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Pháp chế.

- Việc chủ động xây dựng chương trình hoạt động toàn khóa và hàng năm của Ban Pháp chế HĐND tỉnh cùng với sự linh hoạt trong triển khai thực hiện đã tạo điều kiện thuận lợi để các thành viên (kiêm nhiệm) tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban.

- Bám sát thực tiễn, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân, qua đó lựa chọn, xác định chính xác vấn đề cần giám sát phù hợp thực tế, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.

---

<sup>1</sup>Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid -19 nên Ban Pháp chế HĐND tỉnh không tổ chức được Đoàn Giám sát để giám sát trực tiếp tại một số cơ quan, tổ chức đối với chuyên đề “Việc chấp hành pháp luật của một số cơ quan, tổ chức trong hoạt động hỗ trợ tư pháp trên địa bàn tỉnh Nam Định” như Kế hoạch ban hành.

- Việc kế thừa, tiếp nối các kinh nghiệm hoạt động của Ban Pháp chế HĐND khóa trước có tác dụng tích cực, giúp hoạt động của Ban Pháp chế HĐND khóa XVIII tích cực hơn, thực tiễn hơn.

- Bảo đảm thảo luận dân chủ, đánh giá khách quan, kết luận thận trọng giúp Ban có kiến nghị phù hợp và cơ quan được giám sát, thẩm tra dễ tiếp thu, thực hiện. Liên tục tìm tòi, đổi mới phương pháp làm việc, sử dụng nhiều nguồn thông tin để có sự đánh giá đa chiều, theo tiêu chí của mỗi vấn đề và phù hợp thực tiễn.

- Phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị được giám sát, thẩm tra ngay từ khi xây dựng kế hoạch, đề cương giám sát, dự thảo nghị quyết cũng góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban.

Trên đây là báo cáo công tác nhiệm kỳ của Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Trân trọng báo cáo HĐND tỉnh./.

***Nơi nhận:***

- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các đại biểu dự kỳ họp;
- Lưu: VT.

**TM. BAN PHÁP CHẾ  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Hải Dũng**